

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๔



สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และมีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ สำหรับสัญญากู้เงินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้ ๑๐ ปี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และมีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ สำหรับสัญญากู้เงินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้ ๑๐ ปี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
๒. แบบการขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการช่วยเหลือประชาชน และเทศบาลต้องใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นอยู่และภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคสิ้นสุดลง อาจส่งผลกระทบกับการบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลหลายแห่งที่มีเงินงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับช่วยเหลือประชาชนได้

สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ขอเรียนว่า คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และมีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ สำหรับสัญญากู้เงินที่มีระยะเวลาการชำระหนี้ ๑๐ ปี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้เทศบาลและเมืองพัทยามีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ในสถานการณ์ดังกล่าว ยื่นเอกสารและแบบการขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ถึงเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th หรือ QR Code ท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเทศบาลและเมืองพัทยาทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจिरพัฒน์ เอียรพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เลขานุการคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๙๒๕ - ๒๖